

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 15 huyện Mộ Đức (*xã Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh*)

Họ và tên: Bùi Quang Lập, Sinh ngày 25/7/1975.

Quê quan: Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố II, Thị trấn Mộ Đức.

Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng huyện Mộ Đức.

Kính thưa bà con cử tri, Tôi được UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 15, huyện Mộ Đức.

Hôm nay, Tôi rất là vinh dự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để trình bày chương trình hành động của mình, vừa là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước Đảng, Nhân dân.

Với vị trí, vai trò là Chánh Văn phòng huyện Mộ Đức, bản thân tôi thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Do vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ có điều kiện hơn để tham mưu hoạch định, xây dựng, đóng góp những chủ trương, các giải pháp sát với thực tiễn, đồng thời tổ chức thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Tôi dự kiến Chương trình hành động của mình như sau:

1. Nhiệm vụ trước tiên là tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực, kỹ năng tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động Hội đồng nhân dân. Thường xuyên gần gũi với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề chính đảng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Tham mưu hoạch định, xây dựng, thẩm định, thẩm tra các chương trình, Đề án chuyên đề, trọng tâm là các nhiệm vụ đột phá về phát triển về phát triển kinh tế - xã hội để góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

3. Tham mưu thực hiện giải pháp để Nâng cao nhận thức pháp luật về cải cách thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa liên thông cho người Nhân dân và tổ chức. Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện mô hình dịch vụ công và một cửa điện tử trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến độ độ 3,4 và công khai minh bạch, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và xã, thị trấn để Nhân dân kịp thời tiếp cận và thực

hiện quyền giám sát. Nâng cao hoạt động tính chuyên nghiệp của Bộ phận một cửa để phục vụ mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi giao dịch hành chính với cơ quan Nhà nước.

4. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cụ thể đến các đối tượng tham gia, thông tin giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến đến người dân tiếp cận, nhận thức, tham gia sử dụng hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Cuối cùng xin thân thành cảm ơn tất cả cử tri đã lắng nghe các giải pháp của người ứng cử và kính chúc bà con cử tri, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Mộ Đức, ngày 05/5/2021
Người viết

Bùi Quang Lập